

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ QUẢNG YÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2341 /UBND-GD

Quảng Yên, ngày 19 tháng 9 năm 2022

V/v tăng cường công tác quản lý các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục; chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2022-2023

Kính gửi:

- Cơ quan Ủy ban Kiểm tra-Thanh tra thị xã;
- Các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính-Kế hoạch thị xã;
- Trung tâm Truyền thông và Văn hoá thị xã;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường;
- Các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thị xã.

Thực hiện Thông báo số 692-TB/TU, ngày 30/8/2022 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023; Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND, ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Hướng dẫn số 3025/HD-SGDĐT, ngày 22/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND, ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND, ngày 31/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm học 2022-2023;

Nhằm tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh, chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã. Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên chỉ đạo như sau:

1. Nguyên tắc khi thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023

Đảm bảo nguyên tắc thu đủ chi, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập của Nhân dân trên từng địa bàn. Nội dung chi phải được thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của Ban Giám hiệu nhà trường trước khi ban hành. Mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán kinh phí đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Công khai tài chính các khoản thu (*dự toán, quyết toán*) theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT, ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục.

Hạch toán và quyết toán thu chi: Mở sổ theo dõi, hạch toán tất cả các khoản thu, chi phát sinh vào sổ kế toán, báo cáo tài chính theo quy định của chế độ tài chính hiện hành, việc thu tiền phải thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường. Ngay sau khi kết thúc năm học hoặc kết thúc dịch vụ, thực hiện quyết toán từng khoản thu, nếu sử dụng kinh phí không hết thì phải trả lại cho cha mẹ học sinh, không chuyển tiếp sang năm học sau, thông báo công khai kết quả thu, chi tới tất cả cha mẹ học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị; báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp theo phân cấp.

2. Các khoản thu

Học phí: Năm học 2022-2023 tiếp tục được hỗ trợ học phí theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND, ngày 31/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm học 2022-2023.

Thu tiền bảo hiểm y tế học sinh: Thực hiện thu và quản lý, sử dụng phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế; Hướng dẫn liên ngành số 2358/HD-LN, ngày 04/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo-Sở Tài chính-Sở Y tế - BHXH tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; Hướng dẫn liên ngành số 3816/HDLN-SYT-SGD&ĐT-STC-BHXH ngày 04/8/2021 của Sở Tài chính-Sở Y tế-Sở Giáo dục và Đào tạo-Bảo hiểm xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung Hướng dẫn liên ngành số 2358/HD-LN ngày 04/9/2019 về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.

Các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục: Quy định tại Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND, ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Hướng dẫn 3025/HD-SGDĐT, ngày 22/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND, ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; không được thu thêm bất kỳ khoản thu nào khác.

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

3.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã

Chỉ đạo các trường tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND, ngày 31/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm học 2022-2023.

Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thị xã làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND, ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Hướng dẫn số 3025/HD-SGDĐT, ngày 22/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND, ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để Nhân dân, đặc biệt là cha mẹ học sinh biết và phối hợp thực hiện theo quy định.

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thị xã thực hiện đúng quy trình, công khai mức thu, công tác quản lý thu, chi đảm bảo minh bạch và đúng mục đích; tăng cường công tác nâng cao chất lượng dạy và học, không để xảy ra việc lạm thu và tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Thông báo công khai (*trên website Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường, tại cổng trường*) số điện thoại đường dây nóng để học sinh, cha mẹ học sinh và Nhân dân kịp thời phản ánh các hiện tượng thực hiện chưa đúng theo quy định.

Chịu trách nhiệm phê duyệt các khoản thu, mức thu của các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý.

3.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã: Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan có liên quan tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ học phí; các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập.

3.3. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã: Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch thông tin công khai các khoản thu theo quy định trên phương tiện thông tin truyền thông và hướng dẫn các xã, phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của đơn vị tới phụ huynh học sinh, Nhân dân.

3.4. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra thị xã: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định các khoản thu và tham mưu xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra vi phạm về thực hiện các khoản hỗ trợ và các khoản thu trên địa bàn.

3.5. Ủy ban nhân dân các xã, phường: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh và các hình thức tuyên truyền khác tới Nhân dân. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

3.6. Các cơ sở giáo dục công lập

Tổ chức quán triệt và phổ biến tới toàn thể cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh các văn bản chỉ đạo thu, chi của các cấp có thẩm quyền; niêm yết công khai các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thị xã.

Không triển khai và thu thêm, thu vượt mức quy định tại Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND, ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, lập dự toán thu trên cơ sở nội dung và định mức dự kiến chi, thực hiện thu đủ chi, chi đúng mục đích, đúng đối tượng, không được thêm nội dung chi, không thu thừa để chi sang mục đích khác đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ quản lý tài chính theo quy định.

Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh để tham gia học tập, tuyệt đối không phát sinh các khoản thu ngoài quy định; không để xảy ra tình trạng lạm thu, thu chi sai quy định, thực hiện giãn các khoản thu cho học sinh không để học sinh nghỉ học do khó khăn về kinh tế.

Chủ động phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh đảm bảo thực hiện đúng theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT, ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Định kỳ (*học kỳ I, học kỳ II, hết năm học*) căn cứ tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND, ngày 27/8/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND, ngày 31/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp. Hiệu trưởng nhà trường hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã nếu để tình trạng lạm thu, thu sai quy định, thu khi chưa được phê duyệt khoản thu, mức thu và việc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định.

Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên yêu cầu Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Sở GD và ĐT;
- TT.TU; TT. HĐND thị xã;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Như trên;
- Lưu: VT, GD (02)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Dương Văn Hào